

Số: 104/BC-MNBN3

Hóc Môn, ngày 08 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1619/KH-GDDT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Hóc Môn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2023; Công văn số 2147/GDDT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Hóc Môn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2023;

Sau rà soát, tổng hợp, Trường Mầm non Bé Ngoan 3 báo cáo như sau:

1. Hình thức

Đơn vị trường Mầm non Bé Ngoan 3 đã tổ chức triển khai Ngày Pháp luật dưới các hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giới tính; bình đẳng giới; phòng chống bạo lực học đường; phòng chống tai nạn thương tích; phòng, chống dịch bệnh; Luật cư trú và nhiệm vụ của Đề án 06;...

- Treo băng rôn, áp phích khẩu hiệu: “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” từ ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.

- Tuyên truyền qua trang web của đơn vị.

- Các hình thức khác: triển khai thông qua kỳ họp Hội đồng của nhà trường.

2. Đối tượng

Đối tượng tuyên truyền: 100% CBCCVV của đơn vị và gia đình, người dân, các cơ quan, tổ chức.

3. Kết quả

Qua phổ biến, tuyên truyền Ngày pháp luật tại đơn vị trường Mầm non Bé Ngoan 3 nhận thức về pháp luật trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc tổ chức “Ngày Pháp luật” đã giúp cho đội ngũ biết tôn vinh,

khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đội ngũ nhà trường có tinh thần trách nhiệm thực hiện theo Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành những quy định của pháp luật.

100% CBGVNV kí cam kết và thực hiện tốt ATGT, đảm bảo an ninh trật tự.

Đã xây dựng được tủ sách pháp luật đặt tại văn phòng trường thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đến khai thác khi có nhu cầu.

Thông qua việc tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã được tiếp cận, tìm hiểu một số văn bản mới được ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nâng cao về nhận thức pháp luật, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của trường, không có trường hợp vi phạm pháp luật.

Thực hiện lồng ghép pháp luật vào chương trình giáo dục trẻ như: Luật giao thông, Luật bảo vệ trẻ em.

4. Thuận lợi, khó khăn (nếu có)

*** Thuận lợi:**

Đội ngũ CBCCVC tiếp cận được các văn bản pháp luật mới ban hành.

*** Khó khăn:**

Đội ngũ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 của trường Mầm non Bé Ngoan 3./.

Thủ trưởng đơn vị

(kí và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Trinh